

Số: /BC-BCĐ

Bình Trung, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023

Thực hiện Công văn số 2288/BCĐ ngày 29/8/2023 của BCĐ Phong trào huyện Cao Lộc về việc bình xét các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023.

Ban chỉ đạo PT “TĐĐKXDĐSVH” xã Bình Trung báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

Xã Bình Trung là xã thuộc khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển, nằm ở phía Tây Bắc của huyện Cao Lộc, cách trung tâm huyện 23 km; xã có quốc lộ 1B và trục đường tỉnh lộ ĐH 29 chạy qua. Địa hình chủ yếu là đồi núi và núi đá vôi, xung quanh tiếp giáp với 8 xã là : xã Hồng Phong, Phú Xá, của Cao Lộc; xã Nhạc Kỳ, Hoàng Văn Thụ của huyện Văn Lãng; xã Khánh Khê , xã Đồng Giáp của huyện Văn Quan; xã Hoàng Đồng, xã Quảng Lạc của Thành phố Lạng Sơn.

Cơ cấu ngành nghề sản xuất của xã chủ yếu là nông nghiệp, tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 2.405,53 ha. Tổng số hộ dân 722 hộ, số nhân khẩu là 3.309 người, có dân tộc Nùng, Tày, Kinh cùng sinh sống trên 10 thôn.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”:

Quán triệt và thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Xã Bình Trung đã triển khai đầy đủ, cụ thể hóa bằng các văn bản kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã Bình Trung đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2023 cụ thể: Thực hiện theo Nghị định 122/2018/ND-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về việc xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa"; "Làng văn hóa"; "Ấp văn hóa"; "Bản văn hóa"; "Tổ dân phố văn hóa".

Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “TĐĐKXDĐSVH” xã xây dựng, ban hành các văn bản như: Ban chỉ đạo (BCĐ) Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” xã đã xây dựng và ban hành công văn tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa trong phong

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCD phụ trách các thôn, trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền các hộ gia đình đăng ký xây dựng phong trào. Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền các tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. BCD xã Bình Trung đã triển khai đầy đủ, cụ thể bằng các văn bản chỉ đạo như sau: Công văn số 642/BCĐ ngày 03/10/2023 về việc tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023.

Cuối năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiến hành tổ chức kiểm tra; hướng dẫn các khu dân cư tổ chức bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” và tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 đến các thôn trên địa bàn xã.

III . KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG CỤ THỂ TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”:

1. Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến:

Điểm nổi bật trong phong trào người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến năm 2023 là nội dung tiêu chí thi đua gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua đã được phát động ngày càng sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống; Việc tổ chức các phong trào thi đua được lồng ghép và gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước.

2. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới:

Hàng năm MTTQ xã đều ban hành các văn bản đến Ban công tác mặt trận thôn để chỉ đạo các thôn tổ chức các hoạt động nhân “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đến các thôn trên địa bàn xã 100% các thôn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đạt hiệu quả.

3. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” năm 2023:

- Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa: 629/722 hộ đạt 87,1 %.
- Số hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục là 304 hộ.
- Số hộ gia đình được tặng giấy khen gia đình văn hóa 3 năm liên tục tiêu biểu là 42 hộ.

Số thôn đạt thôn văn hóa năm 2023: 10/10 thôn đạt 100% : Trong đó có 04 thôn đạt thôn văn hóa 5 năm liên tục 2019-2020- 2021 -2022- 2023 gồm (Thôn Còn Coóc, Đoàn Kết, Khuổi Mạ, Nà Ngườm); 04 thôn đạt thôn văn hóa 4 năm là thôn: Thống Nhất, Bản Mới, An Tri, Nà Riêng; 01 thôn đạt thôn văn hóa 3 năm là thôn Xuân Lũng; 01 thôn đạt thôn văn hóa 2 năm là thôn Khau Khe.

4. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa:

Hàng năm Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phối hợp với công đoàn cơ sở xã tiến hành triển khai thực hiện các tiêu

chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận cơ quan văn hóa theo đúng trình tự thủ tục, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện, đến nay đã triển khai và đề nghị Ban chỉ đạo huyện công nhận cơ quan văn hóa với trọng tâm là hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở do chính phủ ban hành, luôn quan tâm học tập nâng cao năng lực, trình độ hiểu biết, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững chắc, trụ sở cơ quan UBND được vệ sinh sạch đẹp, phòng làm việc được bố trí gọn gàng, khoa học.

5. Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội :

Năm 2023, tất cả các đoàn thể, Ban vận động tiếp tục triển khai và vận động thực hiện việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đã tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt theo quy ước hương ước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

Lựa chọn thôn An Tri làm mô hình điểm việc cưới việc tang trên địa bàn xã Bình Trung. Tại thôn điểm hàng năm đã tổ chức họp thôn triển khai kế hoạch và cho các hộ dân ký cam kết thực hiện, tuyên truyền các văn bản liên quan đến thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, Số hộ đăng ký thực hiện trong thôn điểm là 75 hộ đăng ký.

*** Về việc cưới:** Từ đầu năm đến nay, xã có tổng số 6 cặp đăng ký kết hôn tại UBND xã, số người xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là 30, đối tượng nam nữ đều đủ tuổi đăng ký kết hôn, thực hiện theo đúng quy định nhà nước. Thôn điểm An Tri đã được thực hiện theo đúng Luật hôn nhân và gia đình, hướng dẫn tại Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Trước khi tổ chức lễ cưới, đôi nam nữ đến các cơ quan chức năng đăng ký kết hôn đúng thủ tục theo quy định. Phần lớn các đám cưới được tổ chức theo hình thức tiết kiệm, giảm chi phí so với trước. Hầu hết đám cưới đã được tổ chức gọn nhẹ theo hướng văn minh, lành mạnh, tiết kiệm theo quy định, khách mời chủ yếu là họ hàng, người thân, hạn chế tình trạng uống rượu say gây rối trật tự. Các lễ nghi theo phong tục trước và sau khi cưới được tổ chức giản tiện, trang phục cô dâu, chú rể giữ gìn nét đẹp truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc. Không có hiện tượng tảo hôn, thách cưới, phô trương hình thức.

*** Về việc tang:** Từ đầu năm đến nay cả xã có 18 trường hợp đăng ký khai tử. Các gia đình có người chết lên UBND xã đăng ký khai tử theo đúng quy định của pháp luật. Việc tổ chức đám tang chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa của từng dân tộc và hoàn cảnh gia đình, phù hợp với việc thực hiện nếp sống văn minh. Thời gian tổ chức tang lễ thực hiện đúng quy định, không kéo dài ngày. Không thực hiện các thủ tục rườm rà khác. Khi gia đình có đám tang hội hiếu của thôn và bà con làng xóm giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ chu đáo, tiết kiệm. Trên đường đưa tang không rắc tiền thật, hạn chế rắc tiền vàng mã, việc tổ chức ăn uống chỉ nội bộ trong gia đình. Thời gian quản xác người chết và tổ chức tang lễ không quá 48 tiếng đồng hồ.

* **Đối với việc cưới:** Nhận thức của nhân dân, cán bộ công chức được nâng lên. Hầu hết các đám cưới hiện nay được tổ chức tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

* **Đối với lễ hội:** Các lễ hội truyền thống hội trên địa bàn luôn được duy trì và bảo tồn, các hoạt động tại Lễ hội diễn ra trang nghiêm, trật tự, văn minh theo đúng quy định.

6. Công tác xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao năm 2023:

*** Nhà văn hóa thôn:**

Năm 2023 trên địa bàn xã có 10 Nhà văn hóa thôn đều có Ban chủ nhiệm nhà văn hóa, quy chế hoạt động nhà văn hóa, nội quy hoạt động NVH thôn.

Sân khấu NVH: 5/10 thôn (thôn Xuân Lũng, An Tri, Khuổi Mạ, Thống Nhất, Bản Mới).

Hội trường NVH. Có 10/10 thôn nhà văn hóa có đủ chỗ ngồi tương ứng với số hộ trong thôn, các NVH thôn sáp nhập hội trường còn chật hẹp về diện tích.

Trang thiết bị: 10/10 thôn có bàn ghế, cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, ảnh bác, loa. 8/10 NVH chưa có sân tập thể thao đơn giản, bên cạnh đó một số nhà văn hóa thôn diện tích còn nhỏ hẹp chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân, các trang thiết bị phục vụ cho nhà văn hóa còn thiếu thốn. Năm 2023 xây mới 01 NVH UBND xã, sửa chữa, nâng cấp 04 NVH, hiện nay đang hướng dẫn các thôn thực hiện xây dựng và sửa chữa, nâng cấp. Theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện nay Ủy ban nhân dân xã chưa có nhà văn hóa, sân thể thao xã. Tuyên truyền vận động các thôn còn lại mở rộng diện tích nhà văn hóa thôn, đảm bảo cho nhân dân sinh hoạt và đạt theo tiêu chuẩn nông thôn mới.

* **Sân thể thao:** Chưa có.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Các thành viên Ban chỉ đạo được sự phân công chỉ đạo thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình.

Hàng năm BCD xã đều triển khai, hướng dẫn các thôn tổ chức bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa".

Ban mặt trận khu dân cư đóng góp tích cực vào nhiệm vụ vận động toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội, mở rộng dân chủ trực tiếp đến nhân dân tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân cùng với Đảng nhà nước thực hiện phong trào.

Kết quả đạt được của phong trào đã khẳng định được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước, nhất là việc củng cố đoàn kết thống nhất hành động, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

2. Hạn chế:

Thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về sáp nhập đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn các thôn sáp nhập lại còn nhiều gặp nhiều khó khăn và Nghị Quyết số 818 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính xã nên công tác tuyên truyền thực hiện phong trào còn gặp nhiều khó khăn Bên cạnh những kết quả đạt được phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn xã còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định cần được khắc phục để nâng cao chất lượng phong trào.

Việc thực hiện tiêu chí mới về văn hóa còn nhiều hạn chế như công tác chỉ đạo ở các thôn, sự nhiệt tình hưởng ứng của nhân dân, các tổ chức hội tham gia chưa sâu rộng. Việc tự giác chấm điểm, tham gia sinh hoạt, họp của hội viên, nhân dân chưa đều làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc vận động.

3. Nguyên nhân:

*** Nguyên nhân khách quan:**

- Do sáp nhập xã địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp, đường đi lại xuống thôn bản gặp nhiều khó khăn, 99,9% là người dân tộc thiểu số mặt bằng dân trí còn thấp, mức sống của người dân còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao, một bộ phận nhỏ nhân dân có nhận thức còn hạn chế, dẫn đến công tác tuyên truyền vận động còn gặp những khó khăn nhất định.

Các nhà văn hóa thôn còn thiếu thôn về cơ sở vật chất và trang thiết bị để hoạt động. Công tác xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao còn nhiều khó khăn do thiếu mặt bằng, thiếu kinh phí để xây dựng cũng như mua sắm trang thiết bị.

*** Nguyên nhân chủ quan:**

- Công tác tuyên truyền, vận động đôi lúc chưa sâu rộng, chưa đa dạng.
- Ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao, chưa tự giác tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương và khu dân cư.
- Nguồn kinh phí cho hoạt động phong trào còn hạn chế, ảnh hưởng đến các hoạt động của phong trào, ảnh hưởng đến công tác khen thưởng chưa kịp thời, động viên các gia đình, tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào hàng năm.

4. Hướng khắc phục:

- Cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo phong trào đề BCD phong trào triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể chi tiết phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCD.

- Các đoàn thể, công chức văn hóa xã hội là thành viên BCD phải thường xuyên tham mưu kịp thời. BCD phong trào có kế hoạch cụ thể, kiểm tra, đôn đốc các khu dân cư triển khai thực hiện các nội dung của phong trào và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 đạt kết quả.

- Các khu dân cư thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của BCD, đảm bảo tốt chế độ thông tin báo cáo chính xác, kịp thời về BCD xã.

- Công tác tổ chức đăng ký, bình xét phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

2. Mở lớp tập huấn mở rộng cho các thành viên ban chỉ đạo và các trưởng thôn.

Trên đây là Báo cáo của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã Bình Trung năm 2023.

Nơi nhận:

- BCD PT "TĐĐKXDĐSVH" huyện (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- BCD PT "TĐĐKXDĐSVH" xã;
- Lưu: VT, VHXH.

TRƯỞNG BAN

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Hà Nam Nhiệm**